
เมื่อโลกไซเบอรหลอมรวมกับโลกกายภาพ ประธาน

เจาหนาที่บริหารฝ ายเทคโนโลยีโตชิบามีวิสัยทัศน ตอ

โลกอนาคตนี้อยางไร (ตอนที่ 2)

ในยุคปัจจุบัน ทุกสิ่งทุกอยางบนโลกลวนถูกเชื่อมตอกันผานอินเทอรเน็ต เราไดเดินทางกันมาถึงจุดที่เทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence – AI) ในโลกไซเบอรสามารถสรางมูลคาทางธุรกิจ ยุคที่โอกาสทางธุรกิจ

เกิดขึ้นไดจากการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภค และสิ่งของอุปกรณตางๆ ในโลกกายภาพ อาทิ สถานะการ

ทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรือระดับความตองการใชพลังงานไฟฟ า

โตชิบามีเป าหมายในการกาวขึ้นเป็นองคกรชัน้นําดานเทคโนโลยี Cyber Physical Systems (CPS) ที่สามารถชวย

แกไขปัญหาทางสังคมดวยการบูรณาการเทคโนโลยีโลกไซเบอรและโลกกายภาพ หรือโลกแหงความเป็นจริง ในตอน

ที่ 2 ของการสัมภาษณกับ ดร. ชิโระ ไซโตะ ประธานเจาหน าที่บริหารฝ ายเทคโนโลยี โตชิบา คอรปอเรชัน่ เกี่ยวกับ

กลยุทธดานเทคโนโลยีของโตชิบา เราจะเจาะลึกถึงเทคโนโลยีแหงอนาคตที่โตชิบาตองการสรางจนสัมฤทธิ์ผล รวม

ถึงความคาดหวังที่ ดร. ไซโตะ มีตอนักวิจัยและวิศวกรของโตชิบา

คําถาม เมื่อพูดถึงการพัฒนาเทคโนโลยี โตชิบาจะตองเปลี่ยนแปลงความคิดในดานใดบาง

ไซโตะ: ในอดีตเราเคยคิดวาเราสามารถทําทุกอยางไดดวยตัวเอง แตเมื่อเราเขาสูสังคมแหงขอมูลขาวสาร เราก็

ตระหนักวาความคิดนัน้มันเป็นไปไมไดอีกตอไป เพื่อใหไดผลลัพธที่ตองการอยางรวดเร็ว เราจําเป็นตองรวมมือกับผู

อื่นในดานวิจัยและพัฒนา สิ่งสําคัญคือ เราตองไมติดกับดักทางความคิดวาตองทําทุกอยางดวยตัวคนเดียว เมื่อเขาใจ

เชนน้ีแลว เราจึงสนับสนุนเรื่อง “open innovation” ตัง้แตชวงเริ่มแรกของการวิจัย และไดรวมมือกับมหาวิทยาลัย

ชัน้นํา รวมถึงสถาบันคนควาวิจัยทัง้ในญี่ป ุนและตางประเทศ อยางเชน การพัฒนาเทคโนโลยีประมวลผลทางภาษา

รวมกับ Chinese Academy of Sciences และเทคโนโลยีวิเคราะหขอมูลกับทาง Indian Institute of Science

เพื่อใหเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น ผมขอยกตัวอยางเทคโนโลยีที่เรากําลังพัฒนาอยูในขณะน้ีดวยความรวมมือกับทาง

มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ซึ่งก็คือการเขารหัสลับควอนตัม (Quantum Cryptographic Communication) ซึ่งเป็น

เทคโนโลยีที่ทําใหเราสามารถสงผานขอมูลที่เป็นความลับ เชน ขอมูลสวนบุคคล และธุรกรรมทางการเงิน ดวยวิธีที่

จะไมถูกแฮ็กหรือขโมยขอมูลได
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ปัญหาที่เราพบในการนําเทคโนโลยีน้ีไปใช คือ ความรวดเร็วและระยะทางสําหรับการสงมอบกุญแจไขรหัสขอมูล แต

ในจุดน้ี โตชิบาก็ไดสรางสถิติโลกทัง้ในดานความเร็วและระยะทาง และเรายังทําการวิจัยและพัฒนาดวยความรวม

มือกับมหาวิทยาลัยสแตนฟอรดเพื่อพัฒนาตัวฮารดแวรที่ลดการใชพลังงานจากชิป AI ซึ่งในจุดน้ีก็มีความกาวหน า

เป็นอยางดี โดยลาสุดเราประสบความสําเร็จในการลดการใชพลังงานไปไดถึง 88%

ในสวนของการสรางธุรกิจใหมๆ เราจะปลอยเมล็ดพันธุทางธุรกิจที่สรางขึ้นผานการวิจัยและพัฒนาออกสูตลาดตัง้แต

ชวงแรก โดยนอกเหนือจากกลไกการเรียนรูที่ไดรับจากฟีดแบ็กและขอเสนอแนะตางๆ เรายังไดจัดตัง้เงินกองทุน

สําหรับบริษทัรวมทุนถึงหน่ึงหมื่นลานเยน เพื่อใชในการสรางธุรกิจใหมที่ไมจําเป็นตองเกี่ยวของหรือตอยอดจาก

ธุรกิจที่มีอยูเดิม

คําถาม โตชิบาไดเขามามีสวนรวมในดานเทคโนโลยีสําหรับการรักษาที่มีความแมนยําทางการแพทยอยางตอเน่ือง มี

เทคโนโลยีอันใดบางที่คุณมีความคาดหวังไวสูง

ไซโตะ: โตชิบามีการคนควาวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทยมากมาย ทัง้ดานการป องกัน การตรวจคัดกรอง การ

วินิจฉัยโรค และการรักษา และหน่ึงในนัน้คือเครื่องฉายลําแสงอนุภาคหนักสําหรับการรักษามะเร็ง ซึ่งจะเรงลําแสง

อนุภาคหนักจากคารบอนดวยความเร็วแสง 70% เพื่อฉายรังสีกําจัดเซลลมะเร็ง โดยเครื่องน้ีใชเทคโนโลยีหลักๆ

สองตัว คือ กลองหมุนเพื่อฉายรังสีเซลลมะเร็ง ซึ่งเราใชแมเหล็กเขามาชวยลดขนาดและน้ําหนักของตัวเครื่อง การที่

ตัวกลองหมุนไดยังชวยลดเวลาการรักษาคนไขโดยไมจําเป็นตองพลิกตัว อีกหน่ึงเทคโนโลยีคือ การรับรูภาพเพื่อหา

ตําแหนงของเน้ืองอก และฉายแสงตามการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินหายใจของผูปวย ทําใหเราสามารถกําจัด

เน้ืองอกไดโดยไมทิง้บาดแผลภายในรางกายของผูปวย ซึ่งเทคโนโลยีทัง้สองอันน้ีชวยลดความเสียหายใหกับผูปวย

ไดมาก

นอกจากน้ี เรายังมีเทคโนโลยีเพื่อรักษาโรคมะเร็งอื่นๆ อีก เชน ไลโปโซมชีวภาพยอยสลายได อธิบายงายๆ ไดวามัน

เป็นแคปซูลขนาดจิ๋วเพียง 100-200 นาโนเมตร จึงสามารถใสเขาไปในเซลลในรางกายมนุษยเพื่อทําหน าที่คนหา

เซลลมะเร็งได โดยกลไกการทํางานคือการผสมยีนทดสอบเขาไปในแคปซูลแลวใสเขาไปในเซลลผานเมมเบรน ซึ่ง

เมื่อตัวแคปซูลยอยสลายจะสามารถตอบสนองตอเซลลมะเร็งไดดวยการเรืองแสงออกมา ทําใหสามารถตรวจหา

เซลลมะเร็งที่ยังมีชีวิตอยูได และจะนําไปสูการหาหนทางการรักษาที่เหมาะสมตอไป

คําถาม เน่ืองจากคุณมีการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาในหลากหลายดาน คุณมีแนวคิดอยางไรกับการลงทุนในการ

วิจัยและพัฒนาในอนาคต

ไซโตะ: เราวางแผนจะใชเงินลงทุนกวา 930 พันลานเยนเพื่อการวิจัยและพัฒนาในชวง 5 ปีขางหน า สวนใหญ

เป็นการลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน และในดานตางๆ ที่ผมเคยไดระบุไปกอนหน าน้ีคือ แบตเตอรี่ SCiB

อิเล็กทรอนิกสกําลัง และวิทยาการหุนยนต สวนตัวเซมิคอนดักเตอรเราเนนลงทุนเกี่ยวกับอุปกรณไฟฟ า และตัวจัด



เก็บขอมูล HDD สําหรับศูนยขอมูลตางๆ นอกจากน้ี ในดานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เราจะใหความ

สําคัญกับการลงทุนพัฒนา SPINEXTM ซึ่งเป็นแมแบบสถาปัตยกรรม IoT ที่เราจะใชในการปฏิรูปธุรกิจ ตัว

RECAIUSTM ซึ่งเป็น AI การสื่อสารของโตชิบา และ SATLYSTM ซึ่งเป็น AI เพื่อการคิดวิเคราะห

ยิ่งไปกวาน้ี เรายังตองคิดถึงการสรางผลกําไรใหกับธุรกิจ แตผลิตภัณฑบางตัวยังไมไดดัดแปลงหรือปรับใหไดมาตร

ฐาน ซึ่งผมอยากจะพัฒนาประสิทธิภาพผลิตภัณฑเหลาน้ี ดวยเทคโนโลยีที่จะชวยใหเราเห็นภาพรวมของทัง้

กระบวนการตัง้แตจุดเริ่มตนของการคนควาและพัฒนา ในมุมมองขององคกร เราตองการโครงสรางที่สามารถดึง

หองทดลองและสถาบันวิจัยในตางประเทศของเราเขามาดวยเพื่อรวมสรางสรรคเทคโนโลยี ตัง้แตการวิจัยพื้นฐานที่

เป็นตัวกอกําเนิดเมล็ดพันธุทางธุรกิจ ไปจนถึงการพัฒนาคนควาเพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตและการบํารุงรักษา

ในดานการพัฒนาเซมิคอนดักเตอรสําหรับลูกคาแบบ B2C วิธีการที่เราเลือกใชมาตลอดจนถึงปัจจุบันคือการ

สรางสรรคและบมเพาะไอเดียผลิตภัณฑจากในหองทดลอง จนสามารถผลิตและออกวางขายสูตลาดได แตสําหรับลูก

คา B2B เราตองวิเคราะหสอบถามถึงปัญหาในการทํางานที่ลูกคาพบเจอ เพื่อนํามาใชในการวิจัยและพัฒนา และ

เทคโนโลยีที่ใชในการผลิต

คําถาม คุณคาดหวังอะไรจากบรรดานักวิจัยและวิศวกรบาง

ไซโตะ: ตอนที่ผมไดไปเยี่ยมฐานการวิจัยและพัฒนาของเราทัง้ในญี่ป ุนและที่ตางประเทศ ผมไดพูดคุยกับพนักงาน

แตละที่และพบวาหลายคนมีความสนใจที่จะนําเสนอไอเดียของตัวเองเพื่อรังสรรคผลิตภัณฑใหมขึ้นมา ซึ่งเราก็

พยายามหาชองทางที่จะมาตอบสนองในจุดน้ี อยางเชนกองทุน CVC หน่ึงหมื่นลานเยนที่ผมไดกลาวไปขางตน ผม

คิดวาที่ผานมาเรามัวแตกังวลเรื่องความสมบูรณแบบ และคุณภาพของสินคามากเกินไป แนนอนวาเราคงไมยอม

ปลอยสินคาคุณภาพตํ่าออกสูตลาด แตเราเริ่มเรียนรูวา ถาเราปลอยผลิตภัณฑที่คุณภาพสูงประมาณหน่ึงที่เรา

ยอมรับได เราก็จะสามารถนําเสียงตอบรับจากลูกคามาใชในการพัฒนาสินคาตอไปไดรวดเร็วขึ้น นอกจากน้ีเรายัง

สามารถนําความรูและเทคโนโลยีจากภายนอกองคกรเขามารวมพัฒนาได ซึ่งผมคิดวาการทํางานแบบน้ีก็ถือวาใชได

เชนกัน

เทคโนโลยีในทุกวันน้ีมีความแยกยอยคอนขางมาก อยางไรก็ตาม การใชเทคโนโลยีเฉพาะกลุมมาผลิตสิ่งตางๆ นัน้

ทําไดยาก เน่ืองจากหัวใจของการประดิษฐคือการสราง 1 ขึ้นจาก 0 เราจึงตองหาขอเสนอและการแกปัญหาโดยการ

หลอมรวมเทคโนโลยีตางๆ เขาดวยกัน ผมคิดวานัน่คือสิ่งที่เรียกวา นวัตกรรม อยางแทจริง ดังนัน้จึงสําคัญมากที่

นักวิจัยและนักเทคนิคควรจะตองเปิดหูเปิดตาใหกวาง ไมใชจดจออยูเพียงในโลกของตนเทานัน้

พื้นฐานของการวิจัยและพัฒนาของเราคือการแกปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวของกับ Megatrend ทัง้หลาย ซึ่งสิ่งที่เรา

ทําอยูทุกวันน้ีคือการเดินตามวิธีการที่ SDGs ไดวาดเอาไว แตตอไปในอนาคต ผมอยากใหนักวิจัยและนักพัฒนาของ

เราทํางานดวยความตระหนักรูวาสิ่งที่พวกเขากําลังทําอยูคือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อหนทางสูการแกไข



ปัญหาตางๆ ในสังคม

ผมจะยินดีเป็นอยางยิ่งถาพวกเขาเขาใจอยางถองแทวาตัวเองคือผูที่จะสรางสิ่งใหมและเป็นผูที่จะเปิดอนาคตใหกับ

องคกรของเรา ในฐานะองคกร โตชิบารอคอยและคาดหวังอยูเสมอวาเราจะไดเห็นไอเดียใหมที่นาสนใจ ซึ่งอาจจะไม

ไดเกี่ยวของกับธุรกิจเดิมที่เรามีอยูในปัจจุบันก็ได ทัง้หมดทัง้มวล ไมมีอะไรตองกลัว


